



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ออกโรงเตือนสหกรณ์ทำธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้ผิดวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์ มีโอกาสเสี่ยงสูง หวั่นกระทบระบบการเงินระดับประเทศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกประกาศเตือนสหกรณ์หยุดดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายแก่สมาชิก หลังตรวจสอบพบมีหลายฝ่าฝืน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง และไม่เป็นที่นิยม วัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์ที่มุ่งหวังช่วยเหลือสมาชิกให้มีความกินดีอยู่ดี หวั่นอนาคตอาจกระทบระบบการเงินของประเทศ สั่งสหกรณ์จังหวัดเร่งตรวจสอบ หากพบมีการดำเนินการให้ยับยั้งทันที

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรม ส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จาก ที่มีสหกรณ์บางแห่ง ได้ดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาล จำหน่ายแก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอก โดยให้เหตุผลว่าเป็นการเพิ่มรายได้ ให้แก่สมาชิกและสหกรณ์ และสหกรณ์และนำรายได้ดังกล่าวมาจัดเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก นั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ออกประกาศแจ้งเตือนไปแล้วว่าเป็นการดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากตรวจพบว่า มีสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ และร้านสหกรณ์ บางแห่ง ได้มีการดำเนินธุรกิจ สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการดำเนินธุรกิจที่ผิดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ และผิดจากหลักการสหกรณ์ ที่มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกมีความกินดี อยู่ดี และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจจะเป็นแบบอย่างให้แก่สหกรณ์อื่นๆ นำไปปฏิบัติตาม และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาว่าการดำเนินการดังกล่าวในอนาคต

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า สหกรณ์ที่มีการดำเนินธุรกิจรับสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่าย โดยการโอนเงินให้กับยี่ว ซาปั๋ว จำนวน 100 กว่าล้านบาท และจะได้รับดอกเบี้ยคืน 10 ล้านบาท เข้าข่ายรูปแบบแชร์ลูกโซ่ โดยอ้างว่านำเงินสหกรณ์มาลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่าย แต่ข้อเท็จจริงคือไม่มีการซื้อขายสลากฯ กันจริง สหกรณ์ไม่ได้รับสลากแล้วไปเดินขาย แต่เป็นลักษณะการนำเงินของสหกรณ์ไปหมุน ซึ่งกรมฯ ไม่แนะนำให้สหกรณ์นำเงินไปลงทุนในลักษณะดังกล่าว เพราะมีความเสี่ยงสูง และไม่มีความมั่นคงที่แน่นอน โดยกรมฯ ได้ตรวจสอบเรื่องนี้ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พบว่า กองสลากไม่มีการดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมสรรพสามิต ซึ่งที่ประชุมได้มีมติถึงแนวทางของการดำเนินธุรกิจในการจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายว่า ธุรกิจด้านนี้ ไม่ใช่กิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ตามความมาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และไม่เป็นที่นิยมวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ ประกอบกับลักษณะการดำเนินธุรกิจดังกล่าว เข้าข่ายการแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อภาค เอกชนหรือบุคคลที่ดำเนินการในธุรกิจนี้อยู่แล้ว เนื่องจากสหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น หากให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจนี้ในลักษณะ ที่มุ่งแสวงหาผลกำไรสูงสุดเช่นเดียวกับภาคธุรกิจเอกชน ก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อกรยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้ของระบบสหกรณ์โดยรวมได้ในอนาคต

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ส่วนสหกรณ์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อกิจการนี้ เช่น สหกรณ์บริการสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ยกเว้นสหกรณ์ประเภทอื่นๆ โดยได้แจ้งเตือนและเฝ้าติดตามสหกรณ์ที่กำลังจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายต่อระบบการเงินของประเทศ ดังนั้น ได้มอบหมายให้สหกรณ์จังหวัด ในฐานะรองนายทะเบียนใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ยับยั้งการกระทำ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ ปัจจุบันมีหลาย

สหกรณ์ดำเนินธุรกิจที่มุ่งแต่จะแสวงหา กำไร แต่ไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ไม่เป็นไปตามระเบียบเงื่อนไข และ
เข้าข่ายกระทำผิด กฎหมาย จึงได้กำชับให้ สหกรณ์จังหวัด ทุกแห่ง ทำการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์ภายใต้
ความรับผิดชอบ หากพบว่า สหกรณ์ในความรับผิดชอบดำเนินธุรกิจดังกล่าว ก็ให้ใช้อำนาจตามมาตรา 22(1) แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ตามที่ได้รับมอบอำนาจออกคำสั่งให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางแนวทางไว้
หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดก็ให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์และภาพลักษณ์ที่
ดีในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสหกรณ์

“การจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสหกรณ์ให้แก่สมาชิก หากทำไปตามหลักการสหกรณ์แล้วก็คงไม่มีปัญหา
อะไร แต่หากทำเพื่อหวังผลกำไรโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของมวลสมาชิกและองค์กรแล้วก็คงจะมีปัญหา และ
เกิดความเสียหาย ตามมา ฉะนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงต้องวางมาตรการเพื่อให้สหกรณ์ที่จะดำเนิน ธุรกิจจัดจำหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่าย ต้องทำตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิก แก่องค์กร และ คำนึงถึง หลักการ
สหกรณ์ เป็นปัจจัย สำคัญ ต่อการตัดสินใจในการลงทุน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ต่อไป ”
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.